

Giá bán 8mm

Khoảng 8mm axit khắc tấm kính cường lực

8mm axit khắc thủy tinh cũng được đặt tên kính cường lực 8mm frosted, 8mm che khuất kính, 8mm kính chắn gió an toàn đục. Nó được sản xuất bằng cách cắt theo kích thước [Thủy tinh nổi 8mm Acid khắc](#), thông qua lò nung nóng nó tốt hơn nhiệt độ chuyển đổi 700 °C. Kính sau đó nhanh chóng co led và sau đó trở thành hiện thực. Là một kính an toàn trang trí, nó giữ ánh sáng mặt trời vào trong nội thất và duy trì sự riêng tư.

Đặc điểm kỹ thuật

Độ dày: 8mm

Kích thước: Kích thước tối đa: 3000 * 8000mm, kích thước nhỏ: 150 * 300mm

Màu: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xám, xanh, xanh, đồng, đen vv

Công việc của Edge: cạnh phẳng đánh bóng, cạnh bút chì, cạnh led beve, góc cạnh tròn vv

Lỗ: đường kính của lỗ kính phải lớn hơn độ dày của kính. Có sẵn cho bất kỳ phụ kiện vít tùy chỉnh.

Cắt ra: nó có sẵn cho bất kỳ kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu.

Góc: Góc an toàn có thể bảo vệ kính bị hư hại từ góc khi lực va đập xảy ra.

Lợi thế của kính không vân tay 8mm là gì?

Thủy tinh ngội 8mm được làm từ axit flofluoric và các hóa chất khác trên bề mặt thủy tinh để chế biến đặc biệt để bề mặt phản xạ thủy tinh ban đầu trở thành bề mặt không phản chiếu mờ. Nguyên tắc là sử dụng hai mặt hoặc một mặt thông qua quá trình chế biến đặc biệt. So với thủy tinh thông thường, nó có độ phản xạ thấp hơn. Độ phản xạ của ánh sáng giảm từ 8% xuống dưới 1%. Tạo ra một hiệu ứng thị giác rõ ràng và minh bạch với công nghệ. Bằng cách này, người xem có thể trải nghiệm tầm nhìn giác quan tốt hơn.

Cách sử dụng kính cường lực 8mm

Là một loại vật liệu xây dựng an toàn bằng kính, và do tính dễ học của nó, cho phép tạo độ trong suốt trong khi vẫn giữ được sự riêng tư, mạnh hơn gấp 5 lần thủy tinh phao thông thường, được sử dụng rộng rãi như kính cửa sổ và cửa ra vào, kính, kính an toàn lan can, kính trên bàn vv

Ngoại trừ thủy tinh khắc axit 8mm, bạn có thể lấy loại kính cường lực 8mm từ SHENZHEN JIMY GLASS?

Các loại kính cường lực 8mm khác bạn có thể nhận được từ chúng tôi như: [8mm màu xanh đồng màu xanh lá cây màu xám màu đen trang trí an toàn nóng kính](#), [Thủy tinh màu xám tối 8mm](#), [Kính cường lực in 8mm in](#), [Kính cường lực 8mm](#), [Kính cường lực 8mm màu xám euro](#)

Hình ảnh của kính cường lực an toàn 8mm đục



Gói an toàn 8mm Acid khắc thủy tinh cứng



Chuyên nghiệp tải kính cường lực 8mm

